

ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน/แจนเซ่น

วัคซีนโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน/แจนเซ่น มีให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปใน NYC หลังจากหยุดฉีดชั่วคราวเพื่อสอบสวน โอกาสเกิดปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน กรมอนามัยและสุขภาพจิตแห่ง NYC (กรมอนามัย NYC) ยังคงมั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ การฉีดวัคซีนยังคงเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดซึ่งคุณสามารถทำเพื่อป้องกันตัวเอง คนที่คุณรัก และชุมชนของเราจากโควิด-19 ได้

ทำไมจึงหยุดฉีดวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันไปชั่วคราว

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2021 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) และองค์การอาหารและยา (Food and Drug Administration, FDA) แนะนำให้หยุดใช้วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเป็นการชั่วคราวหลังจากมีรายงานการเกิดลิ่มเลือดในผู้ที่ได้รับวัคซีนหกราย ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้รับการระบุผ่านระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยวัคซีนของ CDC และ FDA จึงได้มีการระงับการใช้วัคซีนนี้ชั่วคราวเพื่อทำการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม

การตรวจสอบข้อเท็จจริงบอกอะไรได้บ้าง

ณ วันที่ 21 เมษายน 2021 มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งได้รับอนุญาตแล้วจำนวน 8 ล้านคนและมี 15 รายมีลิ่มเลือดชนิดที่พบได้ยากร่วมกับภาวะเกร็ดเลือดต่ำ สภาวะนี้เรียกว่า ทромโบซิส (การเกิดลิ่มเลือด) ร่วมกับกลุ่มอาการทรมอบ โปไซโตพีเนีย (จำนวนนับเกร็ดเลือดต่ำ) (thrombosis with thrombocytopenia syndrome, TTS) ในเหตุการณ์ TTS ทั้งหมดที่มีการรายงาน เกิดในเพศหญิงอายุระหว่าง 18 ถึง 59 ปี โดยเริ่มมีอาการในวันที่ 6 ถึงวันที่ 15 หลังจากการฉีดวัคซีน นั่นคือเกิด TTS ในอัตราประมาณเจ็ดรายต่อผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 49 ปี และอัตราประมาณหนึ่งรายต่อผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีผู้ที่เข้าร่วมในการทดลองทางคลินิกของวัคซีนเพศชายอีกหนึ่งรายที่มีภาวะ TTS

CDC และ FDA มีคำแนะนำอย่างไรในการใช้วัคซีนนี้

CDC และ FDA แนะนำให้ใช้วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันต่อไปในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป การตัดสินใจนี้อ้างอิงตามคำแนะนำของคณะกรรมการให้คำปรึกษาในการฉีดวัคซีน (Advisory Committee on Immunization Practices) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งได้ทำการตรวจสอบข้อมูลดิบและข้อมูลที่มี และชี้แนะหนักระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อสุขภาพจากการฉีดวัคซีนเทียบกับประโยชน์ที่ได้ ผู้ที่ได้รับวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ควรตระหนักว่ามีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิด TTS ที่พบได้ยากนี้เพิ่มขึ้น และยังมีวัคซีนโควิด-19 อื่นซึ่งยังไม่พบว่ามีความเสี่ยงนี้

ทำไม NYC จึงยังคงใช้วัคซีนนี้แม้จะมีปัญหาด้านความปลอดภัย

ความเสี่ยงของการเกิด TTS ต่ำมากและวัคซีนมีประสิทธิภาพมากในการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง การนอนโรงพยาบาล และการเสียชีวิตเนื่องจากโควิด-19 เมื่อเราทราบความเสี่ยงนี้แล้ว เราสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นในการระบุนอการ TTS ที่อาจเกิดขึ้นเพื่อจะได้รับการรักษาที่ทันทั่วถึงให้แก่ผู้ที่รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้ ขณะนี้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพก็ตระหนักถึงความเสี่ยงนี้เช่นเดียวกัน นั่นหมายความว่าพวกเขาจะสามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีอาการ TTS หลังได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันได้ ไม่มียา การรักษา หรือวัคซีนใดที่ปราศจากความเสี่ยง 100%

ถ้าฉันเลือกที่จะรับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มีมาตรการพิเศษที่ฉันควรทำไหม

แม้ว่าความเสี่ยงที่จะเกิด TTS จากวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจะต่ำมาก

คุณก็ควรเฝ้าระวังอาการที่มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นเวลาสามสัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน เช่น:

- หายใจไม่เต็มปอด
 - เจ็บหน้าอก
 - ขาบวม
 - อาการปวดท้องไม่หาย
 - ปวดศีรษะรุนแรงหรือปวดไม่หาย
 - ตาพร่ามัว
 - ฟกช้ำง่าย
 - จุดสีแดงเล็ก ๆ
- ใต้ผิวหนังซึ่งอยู่นอกบริเวณที่ฉีดยา

ถ้าคุณมีอาการใดอาการหนึ่งเหล่านี้ภายในเวลาสามสัปดาห์ที่ได้รับวัคซีน ให้ไปรับการรักษาทันที —

โดยไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือ โทร 911 แจ้งกับผู้ให้บริการรักษาว่าคุณได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

ในทางตรงกันข้ามผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยหลังการฉีดวัคซีนซึ่งประกอบด้วย อาการเจ็บหรือบวมที่แขนที่ฉีดยา อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยเล็กน้อย หนาวสั่น ปวดศีรษะเล็กน้อย หรือมีไข้ต่ำ ๆ

อาการเหล่านี้เป็นอาการข้างเคียงที่คาดว่าจะเกิดและโดยมากจะเริ่มเป็นภายในสามวันแรกหลังการฉีดวัคซีน (พบได้บ่อยที่สุดวันแรกหลังการฉีด) และมักจะเป็นนานหนึ่งถึงสองวันหลังจากเริ่มมีอาการ

มีความเสี่ยงที่จะเกิด TTS จากวัคซีนโควิด-19 อื่น ๆ หรือไม่

ยังไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่าง TTS กับวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์-ไอโอเอ็นเทคและโมเดอร์นาหลังฉีดไปแล้วกว่า 200 ล้านครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา

เราแนะนำให้ผู้ที่ไม่ต้องการรับวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสันให้พิจารณารับหนึ่งในวัคซีนเหล่านี้แทน

มีจุดฉีดวัคซีนในเมือง NYC หลายร้อยจุด โปรดเข้าสู่ที่ vaccinefinder.nyc.gov เพื่อค้นหาจุดฉีดวัคซีน

(มีรายการวัคซีนที่มีในแต่ละจุดฉีด) หรือ โทร 877-829-4692

เพื่อขอความช่วยเหลือในการนัดหมายที่จุดฉีดวัคซีนซึ่งดำเนินการโดยเมือง
จุดฉีดวัคซีนหลายจุดสามารถฉีดได้โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า โปรดดูจุดฉีดวัคซีนที่ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าได้ [ที่นี่](#)

เราจะทราบได้อย่างไรว่าวัคซีนไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ

วัคซีนโควิด-19 ยังคงได้รับการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดโดย CDC, FDA และกลุ่มอื่น ๆ การระงับเหตุการณ์ TTS
จำนวนเพียงเล็กน้อย ได้จากการฉีดวัคซีนหลายล้านครั้งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา
และการหยุดใช้วัคซีนจอห์นสันสันแอนดจ์จอห์นสันนั้นแสดงให้เห็นว่าระบบความปลอดภัยทำงานได้ดี
รวมทั้งความปลอดภัยและความโปร่งใสมีความสำคัญสูงสุด
เรามุ่งมั่นที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนรวมถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้

ฉันจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหน

ถ้าคุณมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดโทรถามผู้ให้บริการของคุณหรือ 311 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 และแหล่งข้อมูล
โปรดดูที่ nyc.gov/covidvaccine ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนจอห์นสันแอนดจ์จอห์นสันซึ่งได้รับการทบทวนโดย
FDA สามารถดูได้ [ที่นี่](#) มีข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ CDC [ที่นี่](#)

กรมอนามัยแห่งนครนิวยอร์กอาจเปลี่ยนแปลงคำแนะนำตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

4.29.21